

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY... (Tiếp theo trang 1)

Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy dự buổi làm việc.

Việc đấu giá quyền sử dụng đất để huy động vốn gặp nhiều khó khăn. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã dành phần lớn thời gian để thảo luận giúp địa phương tháo gỡ khó khăn trong việc huy động nguồn lực để thanh toán nợ đọng xây dựng nông thôn mới; đồng thời, cho ý kiến về việc cho doanh nghiệp thuê đất để sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn xã.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Điện Nông đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra những điểm hạn chế cần khắc phục, đặc biệt là trong thanh toán nợ đọng xây dựng nông thôn mới và khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương để nâng cao thu nhập cho người dân. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung đánh giá đúng tiềm năng, lợi thế của xã để có hướng phát triển kinh tế hiệu quả. Quan tâm

mở rộng mô hình tích tụ ruộng đất. Chú trọng phát triển đa dạng các ngành nghề, tạo việc làm cho người lao động. Đồng chí đề nghị xã tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; có quy chế quản lý, duy tu, bảo dưỡng các công trình phúc lợi đã xây dựng. Hàng năm rà soát, bổ sung, điều chỉnh lại quy hoạch cho phù hợp. Đặc biệt, tập trung cao cho việc thanh toán nợ đọng xây dựng nông thôn mới và quản lý chặt chẽ tiền đấu giá quyền sử dụng đất. Đồng chí đề nghị cấp ủy xã quan tâm hơn đến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc trung tâm dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; thực hiện tốt Pháp lệnh Dân chủ ở cơ sở; bảo đảm công khai, minh bạch trong mọi hoạt động; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt 4 nội dung kiểm tra theo quy định của tỉnh; thường xuyên rà soát lại các mục tiêu đã đề ra trong chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, từ đó có biện pháp chỉ đạo kịp thời nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

BÁO THÁI BÌNH... (Tiếp theo trang 1)

tôn chỉ, mục đích của tờ báo Đảng, Báo Thái Bình còn thực hiện tốt mục tiêu đổi mới và phát triển; nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân; phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, đáp ứng nhu cầu thông tin của bạn đọc.

Hoạt động cộng tác của đội ngũ CTV với Báo Thái Bình có nhiều chuyển biến, tiến bộ. Có mặt đều khắp ở các địa phương, đơn vị, lĩnh vực, đội ngũ CTV đã cung cấp cho Báo những tin, bài phản ánh khá toàn diện các hoạt động, sự kiện sát với tình hình thực tiễn và hơi thở cuộc sống. Nhiều tin, bài cộng tác kịp thời, nhanh nhạy, phản ánh những vấn đề nóng, được nhiều người quan tâm, góp phần làm cho nội dung tuyên truyền của Báo thêm đa dạng, phong phú. Từ tháng 6/2016 đến tháng 6/2017, Báo Thái Bình đã nhận được 3.340 tin, bài, ảnh của CTV gửi cộng tác. Đã có 837 tin, bài được sử dụng trên các ấn phẩm, trong đó nhiều CTV có từ 30 tin, bài, ảnh trở lên được đăng tải. Tham luận tại hội nghị, nhiều CTV bày tỏ niềm vui, phấn khởi trước sự tiến bộ vượt bậc về mọi mặt của Báo Thái Bình.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Báo Thái Bình nói chung, hoạt động nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, phóng viên, CTV nói riêng. Đồng chí cũng chỉ ra một số mặt tồn tại, hạn chế cần khắc phục để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điểm lại kết quả gần 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đặc biệt là những thành tựu quan trọng trong xây dựng cơ bản và phát triển công nghiệp, xây dựng nông thôn mới; những thành tích, khó khăn tồn tại; đồng thời, thông tin một số chủ trương, chính sách, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới để đội ngũ những người làm báo nắm rõ, từ đó xây dựng kế hoạch tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, sát tình hình thực tế.

Trước sự phát triển đa dạng của các loại hình báo chí, để cạnh tranh lành mạnh và phát triển hiệu quả, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các đội ngũ CTV, đồng chí mong muốn các CTV tiếp tục phối hợp, cộng tác tích cực hơn nữa, cùng đội ngũ cán bộ, phóng viên xây dựng Báo Thái Bình không ngừng phát triển, xứng đáng là cơ quan ngôn luận, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.

Nhân dịp này, Báo Thái Bình đã biểu dương, khen thưởng 12 CTV tiêu biểu.

KHẢO SÁT TÌNH HÌNH... (Tiếp theo trang 1)

Đến ngày 31/12/2016, trên địa bàn tỉnh có 484 HTX, trong đó 419 HTX đã chuyển đổi hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012, 127 tổ hợp tác, không có liên hiệp HTX. Mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng hầu hết các loại hình HTX trong tỉnh đều hoạt động ổn định, sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Đa số các HTX đều có sự thay đổi như bộ máy quản lý, điều hành hiệu quả; xác định phương hướng sản xuất, kinh doanh phù hợp; quy chế quản lý dân chủ được thiết lập; năng lực nội tại của các HTX tăng lên. Xu thế liên doanh, liên kết giữa

các HTX với nhau, giữa HTX với doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và với các ngành khoa học - kỹ thuật có chiều hướng ngày càng tăng.

Số lượng thành viên HTX là 525.595 thành viên, tăng 11.165 thành viên so với thời điểm tháng 7/2013. Tổng số vốn hoạt động sản xuất, kinh doanh của các HTX tại thời điểm 31/12/2016 là 5.294.388 triệu đồng, tăng 1.488.767 triệu đồng so với thời điểm tháng 7/2013. Lợi nhuận bình quân của một HTX đến ngày 31/12/2016 là 86,7 triệu đồng/năm, tăng 12 triệu đồng/năm so với thời điểm tháng

7/2013. Thu nhập bình quân của thành viên, người lao động trong các HTX tính đến ngày 31/12/2016 là 32 triệu đồng/năm, tăng 11 triệu đồng/năm so với thời điểm tháng 7/2013.

Tại buổi làm việc, đồng chí Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương đánh giá cao tình hình qua trong việc triển khai, thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 của Thái Bình. Từ thực tế tại Thái Bình, đoàn công tác ghi nhận, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị, từ đó đề xuất với Ban Chỉ đạo trung ương về triển khai, thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 tiếp tục điều chỉnh, bổ sung để việc thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 phù hợp với thực tế, ngày càng hiệu quả hơn.

SƠ KẾT CÔNG TÁC... (Tiếp theo trang 1)

6 tháng đầu năm, các hoạt động của Hội LHPN thành phố luôn hướng về cơ sở; nội dung, phương thức hoạt động thường xuyên đổi mới, thiết thực, thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia. Các cấp hội đã mở 36 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 2.730 hội viên; đã có 38.768 cán bộ, hội viên tham gia tiết kiệm được 13,764 tỷ đồng, giúp đỡ 2.635 chi vay vốn phát triển kinh tế. Các cấp hội đã giúp 58 gia đình do phụ

nữ làm chủ thoát nghèo. 405 chi hội thành lập các tổ tuyên truyền, vận động các hộ không lán chiếm vỉa hè, lòng đường. Toàn hội có 250 tổ phụ nữ thu gom rác thải. 6 tháng đầu năm, Hội LHPN thành phố kết nạp 385 hội viên mới, nâng tỷ lệ thu hút hội viên lên 88,7%; có 54 cán bộ, hội viên được kết nạp Đảng...

6 tháng cuối năm 2017, Hội LHPN thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào thi

đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái đạo đức, chính trị, lối sống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và hai cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên không tái lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ...

Hưởng ứng đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy (từ ngày 1 - 30/6/2017), Công an huyện Quỳnh Phụ đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đánh mạnh vào các đối tượng, điểm và tụ điểm ma túy trên địa bàn. Chỉ trong hơn 10 ngày ra quân, đơn vị đã bắt, xử lý 8 vụ việc liên quan đến ma túy, trong đó triệt phá 1 chuyên án ma túy, bắt 4 vụ buôn bán ma túy, 3 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy.

CÔNG AN HUYỆN QUỲNH PHỤ ĐẤU TRANH QUYẾT LIỆT VỚI TỘI PHẠM MA TUÝ



Công an huyện Quỳnh Phụ xét duyệt hồ sơ đưa đối tượng đi cai nghiện ma túy tập trung.

mạnh công tác tuyên truyền nhằm huy động sức mạnh của quần chúng nhân dân và cả hệ thống chính trị tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Công an huyện phối hợp với Đài TTH huyện xây dựng các chuyên mục tuyên truyền về tác hại của ma túy; kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt, những mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân phòng, chống ma túy. Ngoài ra, Công

an huyện còn phối hợp với hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên, hội liên hiệp phụ nữ các xã, thị trấn tuyên truyền về hiểm họa do ma túy gây ra cho con người, qua đó hướng dẫn nhân dân kỹ năng, biện pháp phòng tránh, giảm thiểu tác hại do ma túy gây ra; phối hợp với các xã, thị trấn rà soát mạnh xây dựng, nhân rộng các mô hình xã, thôn, tổ dân phố, cụm dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, dòng họ... không có ma

túy; tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tập trung kiểm tra, chấn chỉnh các vi phạm trong hoạt động kinh doanh nhà nghỉ, nhà trọ, quán karaoke..., kiên quyết không để xảy ra tình trạng lợi dụng kinh doanh để mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy; phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ việc mua bán các loại thuốc tân dược gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất ma túy.

Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, Công an huyện Quỳnh Phụ tăng cường lực lượng bám sát các địa bàn, chủ động đánh mạnh vào các tụ điểm, đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy. Từ đầu năm 2017 đến nay, Công an huyện Quỳnh Phụ đã bắt, xử lý 35 vụ với 40 đối tượng liên quan đến ma túy, qua đó triệt phá nhiều tụ điểm, bắt hàng chục đối tượng ma túy phức tạp. Điển hình: Hồi 21 giờ 30 phút ngày 31/5/2017, Công an huyện Quỳnh Phụ bắt quả tang Lê Sỹ Việt, sinh năm 1975, trú tại thôn Hồng Phong, xã An Tràng (Quỳnh Phụ) có hành vi bán ma túy trái phép cho Nguyễn Trung Thành, sinh năm 1995, trú tại thôn Việt Thắng, xã An Dục (Quỳnh Phụ), thu tại chỗ 0,179 gam heroin. Được biết, Việt là đối tượng ma túy phức tạp trên địa bàn. Hồi 11 giờ ngày 1/6/2017, Công an huyện Quỳnh Phụ bắt quả tang Nguyễn Ngọc Quý, sinh năm 1984, trú tại tổ 10, thị trấn Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ) có hành vi bán ma túy trái phép cho Nguyễn Hữu Khôi, sinh năm 1991, trú tại thôn Nghi Phú, xã Quỳnh Lâm

(Quỳnh Phụ), thu giữ tại chỗ 0,349 gam heroin, khám xét khẩn cấp nhà đối tượng thu tiếp 0,059 gam heroin. Hồi 10 giờ ngày 2/6/2017, tại tổ 8, thị trấn Quỳnh Côi, tổ công tác Công an huyện Quỳnh Phụ bắt quả tang Nguyễn Văn Nguyễn, sinh năm 1987, trú tại xã Bắc Sơn (Hưng Hà) bán trái phép chất ma túy cho Nguyễn Viết Công, trú tại thôn An Bái, xã Quỳnh Giao (Quỳnh Phụ), thu tại chỗ 0,096 gam heroin, khám xét trên người Nguyễn thu thêm 0,24 gam heroin.

Đại tá Trần Quang Thành, Trưởng Công an huyện Quỳnh Phụ cho biết: Thời gian tới, để đấu tranh hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy, Công an huyện Quỳnh Phụ tiếp tục chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn tiến hành khảo sát tình hình ma túy trên địa bàn, phối hợp với các địa phương lập hồ sơ theo dõi số người nghiện ma túy, yêu cầu từng đối tượng tự khai báo tình trạng và mức độ nghiện, qua đó phân loại để xử lý. Với những người mới nghiện tổ chức kiểm điểm, giáo dục, yêu cầu viết cam đoan từ bỏ ma túy, đồng thời giao cho gia đình, đoàn thể, thôn, tổ dân phố quản lý, giám sát và giúp đỡ tự cai. Số người nghiện nặng đã được giáo dục tại địa phương hoặc đưa qua cai nghiện tập cộng đồng mà không có chuyển biến thì lập hồ sơ để nghị đưa vào trung tâm cai nghiện bắt buộc. Cùng với đó, lực lượng công an tự huy động các tập trung tổ đa lực lượng, kiên quyết đấu tranh triệt xóa các điểm, tụ điểm, đối tượng buôn bán, tàng trữ, sử dụng ma túy trái phép.

THÁI THUY Lấn chiếm lòng đường phơi thóc, rơm rạ

Đang là thời điểm nông dân Thái Thụy bước vào vụ thu hoạch lúa xuân, tình trạng phơi thóc lúa, rơm rạ trên đường giao thông tái diễn trở lại. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thái Bình, không ít lòng đường tỉnh lộ, liên thôn, liên xã trên địa bàn huyện đang bị người dân lấn chiếm để phơi thóc lúa, rơm rạ, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Đặc biệt, đi qua các cánh đồng về huyện rất dễ gặp cảnh đốt rơm rạ trên đồng ruộng, bên đường khiến khói bụi bay mù mịt, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng.

Để chấm dứt tình trạng trên, các cấp chính quyền, các ngành chức năng huyện Thái Thụy cần tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ môi trường.

MAI TRANG



Người dân phơi thóc trên tỉnh lộ 456, đoạn qua xã Thụy Dương.



Lòng đường vào xã Thụy Trinh bị người dân lấn chiếm làm nơi phơi thóc.



Người dân Thụy Bình đốt rơm rạ trên cánh đồng.

Advertisement for BIDV Thái Bình branch, featuring the BIDV logo and text: 'Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Thái Bình trân trọng thông báo'. It lists services like mortgage loans and interest-free loans, along with contact information and branch addresses.